

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH  
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC  
HƯƠNG SON – ĐỨC THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 310/CCTKV - NVQLT  
V/v lập bộ quản lý thuế, phí  
hộ kinh doanh năm 2023.

Hương Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- UBND, Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn;
- Các Đội Thuế, thuộc Chi cục Thuế KV Hương Sơn-Đức Thọ.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Quy trình Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Để công tác lập bộ Lệ phí Môn bài và bộ thuế khoán năm 2023 đối với hộ, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là hộ kinh doanh) được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định tại các văn bản pháp luật về thuế, đúng quy trình quản lý thuế. Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn-Đức Thọ đề nghị UBND, Hội đồng tư vấn thuế (HĐTVT) các xã, thị trấn; Các Đội Thuế thuộc Chi cục phối hợp, triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

### **1. UBND, Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn**

Phối hợp với các Đội thuế liên xã, thị trấn, rà soát tất cả cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn; Đối chiếu với số liệu hộ thống kê năm 2022 trên địa bàn để đưa vào lập bộ quản lý; Hỗ trợ các Đội thuế liên xã, thị trấn phát tờ khai, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ kinh doanh kê khai thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Tư vấn về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến ổn định đầu năm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

### **2. Các Đội thuế liên xã, thị trấn**

Phối hợp với UBND và HĐTVT các xã, thị trấn, Ban quản lý các chợ thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hộ kê khai thuế và kiểm tra, rà soát tất cả các hộ kinh doanh thực tế đang hoạt động trên địa bàn (kể cả hộ kinh doanh thương mại điện tử), đối chiếu với số liệu của cơ quan thống kê, danh sách hộ được cấp đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền để đưa vào dự kiến lập bộ Lệ phí

Môn bài, bộ thuế hộ kinh doanh năm 2023, tuyệt đối không được để sót hộ kinh doanh nằm ngoài sổ bộ quản lý thuế. (lưu ý các địa bàn có số hộ kinh doanh nhiều, địa bàn chưa đưa hộ kinh doanh vào quản lý thuế)

Tiến hành điều tra, khảo sát doanh thu đối với các hộ kinh doanh có mức thuế khoán năm 2022 còn thấp với doanh thu thực tế phát sinh; Các hộ kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh, làm căn cứ điều chỉnh mức thuế khoán năm 2023 sát đúng với doanh thu thực tế, đảm bảo công bằng mức thuế giữa các hộ kinh doanh và quy định của Pháp luật Thuế.

Tổ chức phát tờ khai cho các hộ kinh doanh; tờ khai theo mẫu 01/CNKD ban hành theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính; mẫu tờ khai này là căn cứ để lập bộ Lệ phí Môn bài, đồng thời làm căn cứ để lập bộ thuế khoán năm 2023.

Chủ động tổ chức phát tờ khai, hướng dẫn hộ kinh doanh và đơn đốc CNKD nộp hồ sơ khai thuế theo đúng mẫu biểu, thời gian quy định theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính;

+ Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (mẫu 01/CNKD).

Trên cơ sở hồ sơ kê khai, khảo sát, tổ chức họp, xin ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn và các Ban quản lý chợ, Đội thuế liên xã, thị trấn chủ động dự kiến bộ Lệ phí Môn bài, bộ thuế khoán năm 2023 trình Lãnh đạo Chi cục và các bộ phận liên quan để duyệt. Mức dự kiến lập bộ thuế khoán từng địa bàn năm 2023 phải đảm bảo mức thuế tăng từ 12-15% so với kỳ lập bộ tháng 10/2022.

Phối hợp với các xã, thị trấn công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi; các Đội Thuế tiến hành niêm yết công khai mức Lệ phí Môn bài, mức thuế khoán dự kiến năm 2023 tại trụ sở Chi cục Thuế, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tại trụ sở các Đội Thuế, Ban quản lý các chợ; gửi tài liệu công khai đến HĐND, UBMT tổ quốc huyện, xã, thị trấn và tiếp nhận phản hồi của các hộ kinh doanh (nếu có).

Hồ sơ lập bộ Lệ phí Môn bài, bộ thuế khoán năm 2023 phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý. Các đồng chí Đội trưởng các Đội thuế chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cơ sở lập bộ của cán bộ quản lý trước khi duyệt tại Chi cục.

Hồ sơ thủ tục, thời điểm, trình tự các bước thực hiện căn cứ vào Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

### **3. Đội Kiểm tra thuế**

Rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã có cửa hiệu kinh doanh vàng, các cửa hàng bán sản phẩm ocoop, các công ty chuyển phát nhanh, các đơn vị đã bỏ hoặc ngừng kinh doanh nhưng vẫn có cửa hàng, phương tiện hoạt động...nhằm xác định kê khai thuế theo hình thức cá nhân hay tổ chức, để phối hợp với các đội liên xã thống nhất quản lý.

Phối hợp với các Đội thuế liên xã, Đội Nghiệp vụ quản lý thuế tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh phát sinh, nghỉ, bỏ, tái hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế đúng quy định

### **4. Đội Nghiệp vụ quản lý thuế**

Phối hợp với Đội thuế liên xã, thị trấn và Đội Hành chính -Nhân sự -Tài vụ -Ấn chỉ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

+ Lập danh sách CNKD phải phát tờ khai thuế Mẫu 02-01/QTR-CNKD và danh sách CNKD phải nộp tờ khai thuế Mẫu 02-2/QTR-CNKD (chậm nhất trước 19/11/2022);

+ Tham gia tổ công tác phát và thu nhận tờ khai cho các hộ kinh doanh; xử lý, điều chỉnh mức thuế của các hộ tạm ngừng kinh doanh theo quy định; thực hiện các bước niêm yết công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi thông tin về doanh thu, mức thuế, mẫu biểu theo đúng quy trình;

+ Kết xuất và in Danh sách mẫu 04-1/QTr-CNKD, Danh sách 04-2/QTrCNKD, Danh sách 02-3/QTr-CNKD, tập hợp ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế, các tài liệu khác, tham mưu Chi cục duyệt sổ bộ thuế.

+ Trên cơ sở hồ sơ kê khai, số liệu điều tra khảo sát thực tế, ý kiến tham vấn của HĐTVT của các xã, thị trấn. Các Đội thuế liên xã, thị trấn, dự kiến bộ Lệ phí Môn bài, thuế khoán năm 2023 trình Lãnh đạo Chi cục và các bộ phận liên quan để duyệt. Mức dự kiến lập bộ thuế khoán từng địa bàn năm 2023 phải đảm bảo tăng từ 12-15% số thuế so với kỳ lập bộ tháng 10/2022.

+ Hồ sơ lập bộ Lệ phí Môn bài, bộ thuế khoán năm 2023 phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý. Đội trưởng và cán bộ phụ trách công tác lập bộ chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ lập bộ của cán bộ trước khi duyệt tại Chi cục.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh phát sinh, nghỉ, bỏ, tái hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, giám sát, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc nếu có, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Chi cục kịp thời để có biện pháp chỉ đạo.

+ Tham mưu danh sách cử cán bộ tham gia tổ công tác phát và nhận tờ khai; tham gia thành phần đoàn rà soát trực tiếp tại địa bàn hộ kinh doanh.

### **5. Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-Ấn chỉ**

Phối hợp với Đội Nghiệp vụ quản lý thuế tham mưu thành lập tổ phát và nhận tờ khai thuế, thành lập đoàn rà soát hộ kinh doanh.

#### **6. Trình tự thủ tục, thời điểm và các bước thực hiện**

Thực hiện theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh và Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính. *(Thời gian cụ thể Chi cục sẽ thông báo sau).*

Nhận được công văn này đề nghị UBND các xã, thị trấn, các Đội thuế triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phản ánh về Chi cục qua Đội Nghiệp vụ quản lý thuế theo số điện thoại 02393516691 để được hướng dẫn./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- UBND huyện:Hương Sơn+Đức Thọ (báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (huyện HS+ĐT);
- Lãnh đạo Chi cục (báo cáo)
- Lưu: VT NVQLT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Đức Chuyên**